

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi kiểm tra thực tế tình hình thi công và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi

Ngày 30/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi kiểm tra thực tế tình hình thi công và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi, gồm: (1) Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong; (2) Cầu và đường nối từ Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3); (3) Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh. Tham dự buổi kiểm tra có Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh; lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường và nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tịnh về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công các dự án; ý kiến của các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung

Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong và dự án Cầu và đường nối từ Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3) hoàn thành sẽ kết nối liên hoàn hạ tầng giao thông của huyện Sơn Tịnh với huyện Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi; dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh hoàn thành sẽ đảm bảo chống sạt lở bờ sông, cải tạo cảnh quan, mở rộng không gian phát triển cho 02 xã Tịnh Hà, Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, đặc biệt là đối với trung tâm huyện lỵ tại xã Tịnh Hà. Đây là những dự án tạo sự lan tỏa, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Sơn Tịnh, huyện Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi, đồng thời, giải quyết bài toán về giao thông, tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại thuận lợi, giảm bớt lưu lượng tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 24 đoạn qua xã Tịnh Sơn, Tịnh Hà và tuyến Quốc lộ 1, nhất là đoạn từ thành phố Quảng Ngãi đi Tịnh Phong và khu công nghiệp VSIP.

Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay của 03 dự án này là việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các địa phương để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đơn vị thi công tổ chức thực hiện dự án còn chậm, gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công, công tác giải ngân của các dự án. Trong đó, UBND huyện Sơn Tịnh chưa thật sự quyết liệt, tích cực giải quyết các vướng mắc và tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án.

II. Nhiệm vụ trong thời gian đến

1. Yêu cầu chính quyền huyện Sơn Tịnh phải nhận thức rõ quyền lợi của địa phương khi các dự án này đưa vào vận hành, khai thác để xác định đầy đủ trách nhiệm của địa phương, không phân biệt dự án do cơ quan của Trung ương, Tỉnh hay Huyện làm chủ đầu tư mà dự án đầu tư trên địa bàn là để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho chính địa phương mình và phải tập trung, dồn sức để phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của địa phương, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Cả 03 dự án nêu trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, đây là những dự án được Trung ương quan tâm bố trí vốn từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu giai đoạn 2021-2025, từ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19 và từ nguồn ngân sách tỉnh nên Huyện ủy, UBND huyện Sơn Tịnh và UBND thành phố Quảng Ngãi cần phải xác định được trách nhiệm của chính quyền địa phương để cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh tập trung triển khai nhanh, sớm đưa các dự án vào khai thác để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của huyện Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi nói riêng. Vì vậy, yêu cầu:

a) Huyện ủy, UBND huyện Sơn Tịnh xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đưa vào Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện từ nay đến cuối nhiệm kỳ; công tác này đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cấp huyện, cấp xã, thôn và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chuyên môn; yêu cầu phải thường xuyên, sâu sát và kịp thời giải quyết các vướng mắc.

b) Hệ thống chính trị huyện Sơn Tịnh cần thay đổi phương thức làm việc, từ công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, nghiên cứu học tập, rút kinh nghiệm từ các địa phương khác để thực hiện hiệu quả.

c) Đề nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh khẩn trương chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng của huyện, trong đó giao Chủ tịch UBND huyện là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành và phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các địa bàn có dự án trọng điểm là thành viên Ban Chỉ đạo để cùng hệ thống chính trị địa phương tham gia vận động thực hiện hiệu quả; định kỳ tổ chức họp giao ban Ban Chỉ đạo kiểm tra tiến độ 02 tuần/lần.

d) Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh, UBND thành phố Quảng Ngãi tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tình hình thực hiện 03 dự án nêu trên định kỳ **trước ngày 01 hàng tháng**. UBND tỉnh sẽ xem xét họp giao ban hàng tháng đối với 03 dự án này.

3. Giải quyết các nội dung vướng mắc từng dự án:

a) Chủ đầu tư, chính quyền các địa phương phải xác định, ưu tiên tập trung thực hiện:

- Ưu tiên 1 là dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc (*vì đây là dự án sử dụng nguồn vốn từ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, niên độ giải ngân chậm nhất kết thúc vào cuối năm 2023, nếu không giải ngân hết sẽ phải hoàn trả vốn về Trung ương và mục tiêu thi công hoàn thành để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm 2023*): Yêu cầu phải xác lập tiến độ thực hiện dự án theo từng tháng để làm cơ sở tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc, giám sát. Trường hợp chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dẫn đến thực hiện dự án không thi công đúng tiến độ, bị Trung ương thu hồi vốn, *thì huyện Sơn Tịnh phải chịu trách nhiệm tự bố trí kinh phí để thực hiện hoàn thành dự án.*

- Ưu tiên 2 là dự án Cầu và đường nối từ Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3): Để đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn Trung ương đã bố trí cho dự án trong năm 2023 thì cần tập trung tháo gỡ các vị trí vướng mắc để đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Do đó, UBND huyện Sơn Tịnh phải tập trung công tác giải phóng mặt bằng các vị trí theo đường găng tiến độ để đơn vị thi công triển khai các hạng mục có khối lượng giải ngân cao. Đối với những vướng mắc khác, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh để giải quyết, trường hợp vượt thẩm quyền thì đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Ưu tiên 3 là dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong: Đối với đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi: Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương giải quyết các vướng mắc đối với các trường hợp còn lại, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư. Đối với đoạn qua địa bàn huyện Sơn Tịnh: Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý những trường hợp tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau khi kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở lập, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp người dân không chấp hành thì thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định để bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư; khẩn trương bàn giao mặt bằng sạch để chủ

đầu tư xây dựng hoàn thành khu tái định cư (*các khu tái định cư phải xây dựng hoàn thành trong năm 2023*).

b) Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh với trách nhiệm chủ đầu tư, trên cơ sở khối lượng công việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, khối lượng xây lắp còn lại của 03 dự án, khẩn trương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh, UBND thành phố Quảng Ngãi và các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện theo từng tháng, từng quý, trong đó xác định mốc thời gian cụ thể của tiến độ thi công đảm bảo gắn với tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và công tác giải ngân của từng dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; trình Chủ tịch UBND tỉnh các mốc thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công của 03 dự án, thời gian hoàn thành **trước ngày 20/6/2023** để làm cơ sở kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các chủ thể có liên quan. Trường hợp thực hiện không đúng tiến độ, UBND tỉnh sẽ thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm (hoặc đề xuất cấp thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm) đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023, cũng như các năm tiếp theo.

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy Sơn Tịnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN(tnh259).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình